

มหาชัยสาร



ปีที่ 42 ฉบับที่ 86 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นักศึกษาราชภัฏนครฯ พร้อมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “ในหลวง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยองค์การนักศึกษา จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต ณ ลำห้วยลึก บ้านนาโหนด หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม ที่ผ่านมา



การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา และเพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำของลำธารไม่ให้ไหลหลากอย่างรวดเร็ว และทำให้น้ำซึมลงสู่ดินได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธาร นอกจากนี้ยังช่วยลดความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอนและเศษซากพืชที่ไหลลงมากับน้ำในลำธารบนพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งจะช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างให้ดีขึ้นช้าลง และทำให้มีปริมาณและคุณภาพของน้ำที่ดีขึ้น ที่สำคัญเพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของชาวชุมชนและสัตว์ป่า ตลอดจนการเกษตร

(ต่อหน้า 2)

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

**สกอ. ภาคใต้ตอนบนประกาศข้อกำหนด
โครงการวิจัย (TOR) เครือข่ายวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน
รากปีงบประมาณ 2557 แล้ว**

สกอ. ภาคใต้ตอนบนประกาศข้อกำหนดโครงการวิจัย (TOR) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2557 และเพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยให้แก่สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานวิจัยให้ตรงประเด็นความต้องการของชุมชนและผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ที่กำหนดปัญหา-โจทย์วิจัยที่มาจากประเด็นความต้องการของชุมชนเสริมสร้างกระบวนการวิจัยการประเมินผลการวิจัยและผลการวิจัยที่ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงโดยกำหนดส่งเอกสารเชิงหลักการตามแนวทางการนำเสนอโครงการฯ(ดูรายละเอียดตามประกาศ TOR) ความยาวไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 5 ชุด พร้อมบรรจุใส่ซีดี 1 แผ่น ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อนำส่งเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

โดยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขานุการโครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากสกอ. ภาคใต้ตอนบน อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3554 โทรสาร 0-7567- 3553

นักศึกษาราชภัฏนครฯ พร้อมใจสร้างฝายชะลอน้ำ (ต่อจากหน้า 1)

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์สู่สังคม โดยการสร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



วารสารแนะนำประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

สารคดี ปีที่ 29 ฉบับที่ 344 ตุลาคม 2556



เป็นนิตยสารที่มุ่งเน้นบทความแนวสารคดีโดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ บุคคล ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เนื้อหาแนะนำในฉบับนี้

- 40 เรื่องย้อนอดีตสังคมไทย ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลา
- 14 ตุลาคม จากบันทึกของเด็ก 12
- “จริง” หรือ “เข้าใจผิด” พบ “พระบรมอัฐิขุนหลวงหาวัด” ในดินแดนอิรวดี
- “นายรอบรู้” หัวใจสีเขียว พาเที่ยวทั่วไทย เที่ยววัด วัง รำลึกความหลังแห่ง “กรุงศรีอยุธยา”
- ปิดตำนาน “โนเกีย”
- จีนผงะ คนจีน 400 ล้านคน พุดจีนกลางไม่ได้

เกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 /2556

เป็นวารสารส่งเสริมการเกษตรในแนวทางเกษตรกรรมธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพึ่งตนเอง การแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาแนะนำในฉบับนี้

- เพชรน้ำเอกแห่งพงไพร จุลินทรีย์จาวปลวก
- น้ำหมักชั้นเทพ สูดยอดปัจจัยการผลิต เพาะเห็ดโคน 9 ครั้งใน 1 ปี
- เห็ด 7 ชั่วโมง เพาะเห็ดพื้นบ้านร่วมไม้ยั่งยืนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ด้วยกิ่งหมอนและมูลไหม





ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ตรงกับวัน
ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง

แต่ละปีวันเวลาผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกเหลืออีกเดือนกว่าๆ ก็จะมีสิ้นปีกันอีกแล้ว ถ้าเราดูปฏิทินในปีนี้จะ
เห็นว่าจะมีวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม เป็นวันทำงานปกติ ขึ้นระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ กับวันหยุดปีใหม่อยู่ 1 วัน
เหมือนรู้ใจว่าแล้วคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ลงมติกำหนดให้วันจันทร์ที่
30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปีใหม่อย่างไร้กังวล

ในส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ก็ต้องติดตามกัน
ต่อไปว่า วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคมนี้ สถาบันการเงินต่างๆ จะงดให้บริการหรือไม่

เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย เรื่อง “แลอาเซียนผ่านเลนส์
อินพราเรด” โดยอาจารย์หนู (อาจารย์วีระพันธ์ ไชยศิริ) ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากสมาคมการถ่ายภาพแห่ง
ประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายอาเซียน ติดตามชมผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม นี้
ณ อาคาร 19 ชั้น 1

เรื่งๆ นี้ ชาวราชภัฏนครฯจะได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนพี่น้องที่ชาวราชภัฏภาคใต้ทั้งห้าแห่ง ที่จะเดินทาง
มาร่วมการแข่งขันกีฬาสิงห์-ราชภัฏรอบคัดเลือกเขตภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้
เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและสร้างความสามัคคีกระชับมิตรของชาวราชภัฏ งานนี้ราชภัฏนครฯของเรา
เป็นเจ้าของจัดการแข่งขัน เราทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านต้อนรับผู้มาเยือนให้ประทับใจที่สุด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ที่พึ่งทางการเงินของสมาชิกหลายท่าน
ล่าสุด ได้มีประกาศการดำเนินงานเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ดังนี้ เงินกู้สามัญไม่เกิน 50,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน เงินกู้สามัญไม่เกิน 80,000 บาท
ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน เงินกู้สามัญไม่เกิน 100,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกัน
สำหรับเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 2 สัญญา เงินกู้สามัญทุกสัญญาต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ค้ำประกันอย่างน้อยสัญญาละ 1 คน จึงแจ้งมาให้
ทราบทั่วกัน

ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ได้กำหนดให้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า การ
สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะใช้
สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ให้แจ้งไปยังสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ 0-7535-6284, 0-7532-0100 กด 8

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “ความขยัน เป็นทางไปสู่ความสำเร็จ...การระมัดระวัง เป็นเกราะป้องกันตัว..”
สวัสดิ์ดีคะ